



ไทยนิวส์ 70

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 38 ฉบับที่ 13,513 ประจำวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2550 ราคา 5 บาท



www.thainews70.com

5

โทรคมนาคมลงทุนงบ 70 ล้าน พัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยี

กทช. ร่วมลงนามข้อตกลงในการเปิดศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท ต้นแบบ 21 โรงเรียน หวังปูรากฐานพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยี พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ กทช. นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกัจจร เลขาธิการ กทช. เปิดนิทรรศการโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนจาก 21 โรงเรียนใน

กล่าว เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายองค์ความรู้ ข่าวสาร การเรียนสู่ชุมชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกัจจร เลขาธิการ กทช. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

หลวงเป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาแหล่งข้อมูล สื่อการสอนต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้น ภายใต้การดูแลของผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้ง ครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร และประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการศูนย์ทางไกล ภายในระยะเวลาที่ดำเนินการ 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม ซึ่งจะใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด

ประมาณ 70 ล้านบาท ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า นับเป็นความโชคดีของเด็ก นักเรียน เยาวชน และชุมชน ของจังหวัดเชียงราย ที่ กทช. ได้เลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการดำเนินงานอย่างจริงจัง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสมกับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ ซึ่งในอนาคตหากโครงการได้ผลดีก็จะเกิดประโยชน์กับโรงเรียนนักเรียน และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป.



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 38 ฉบับที่ 13,513 ประจำวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2550 ราคา 5 บาท



กทช. ร่วมลงนามข้อตกลงในการ
เปิดศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
ชนบท ต้นแบบ 21 โรงเรียน หวังปรากฏฐาน
พัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยี
พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืน พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกชูชาติ พรหม-
พระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทร
คมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นประธาน พร้อม
ด้วย คณะกรรมการ กทช. นายสุรนนท์ วงศ์
วิทย์กำจร เลขาธิการ กทช. เปิดนิทรรศการ
โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา
และพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรง
ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการ
บดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ นัก
ศึกษา และนักเรียนจาก 21 โรงเรียนใน
โครงการฯ กว่า 500 คน ร่วมในพิธี โดย
นิทรรศการได้แสดงถึงความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี และการดำเนินงานของ กทช. ซึ่ง
ในพิธีเปิดได้มีการแสดงประกอบอย่างอลังการ

ต่อมาก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือตาม
โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา
และพัฒนาชนบท โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มี นายสุรนนท์ วงศ์
วิทย์กำจร เป็นผู้ลงนาม และ รศ.ดร.วันชัย ศิริ
ชนะ อธิการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ลง
นาม พร้อมด้วย รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องอีก
2 ท่าน โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นข้อ
ตกลงในการร่วมกันดำเนินการตามโครงการดัง

โทรคมนาคมคนทุน พัฒนาเยาวชนดี

กล่าว เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานในการ
กระจายองค์ความรู้ ข่าวสาร การเรียนรู้ชุมชน
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมสื่อมวล
ชนร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร เลขาธิการ
กทช. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็น
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในพื้นที่ชนบท มีเป้าหมายในการดำเนินงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา รวม 21 แห่ง ในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน
อ.เมือง และ อ.เวียงเชียงรุ้ง ที่ได้รับการคัด
เลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อปรับปรุง หรือ
ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทั้งสายสื่อสาร เอดีเอสแอล. ไวแมกซ์ หรือ สาย
สื่อสารดาวเทียมไอพี สตาร์ ซึ่งในจำนวนนี้มี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนจุฬารัตน์ราช
วิทยาลัย และโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาล
นครเชียงราย ที่ได้ร่วมโครงการและกำหนดให้
เป็นโรงเรียนที่เลี้ยง ทั้งนี้จะมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวงเป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาแหล่ง
ข้อมูล สื่อการสอนต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
ที่สร้างขึ้น ภายใต้การดูแลของผู้ที่ผ่านการอบรม
ทั้ง ครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากร และประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการศูนย์ทางไกล ภายใน
ระยะเวลาที่ดำเนินการ 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม
ซึ่งจะใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด